

บทที่ 1

บทนำ

ภูมิหลัง

การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีพื้นที่กว้างขวางยากที่รัฐบาลจะเข้าไปดูแลได้ทั่วถึง จึงต้องมีการบริหารราชการที่จะต้องกระจายอำนาจ เพื่อให้ท้องถิ่นได้สามารถช่วยเหลือตนเอง คือ ให้ท้องถิ่นมีส่วนในการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง เพราะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นย่อมเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นดี การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการฝึกให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้รู้จักแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รู้แนวทางในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนานั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความรู้สึกรู้สึกเป็นเจ้าของ มีสิทธิ มีเสียง และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะส่งผลให้เกิดความต้องการในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (ลิขิต ชีรวคิน. 2530 : 306)

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักการสำคัญของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะถ้าประชาชนไม่มีส่วนร่วมแล้ว การพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาของประชาชนก็จะขาดความยั่งยืน และไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทำให้เกิดปัญหาในการวางแผนพัฒนาที่ไม่มีประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองงบประมาณ การจัดทำแผนงานโครงการต่าง ๆ ไม่ใช่ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำหนดแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในมาตรา 87 ไว้โดยเฉพาะ โดยให้รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ

ในการปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 287 ได้บัญญัติให้ประชาชนในท้องถิ่น มีสิทธิเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย

ในกรณีที่การกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระสำคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนทราบก่อน กระทำการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระทำนั้น หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อออกเสียงในการตัดสินใจก็ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. 2550: 28,115)

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว สรุปได้ว่า กระบวนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนหัวใจสำคัญของการดำเนินงานก็คือ กระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสิ้นสุดในทุกขั้นตอน และในการเข้ามีส่วนร่วมนั้นมีทั้งรายบุคคล กลุ่มหรือองค์กรซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเพื่อดำเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ โดยผ่านกลุ่มหรือองค์กรเพื่อให้บรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์

โครงสร้างในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล นอกจากจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 แล้วในส่วนที่เกี่ยวกับชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลทุกเทศบาล กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้เทศบาลดำเนินการจัดตั้งชุมชนขึ้นในเขตเทศบาล ตามในหนังสือของ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2530 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 มีนาคม 2531 เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีบทบาท พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง ตลอดจนเป็นการประสานส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาล ชุมชนต่อชุมชนด้วยตนเอง ชุมชนกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการบริหารจัดการชุมชนย่อย อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางอย่างเดียวกัน ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ออกระเบียบเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ว่าด้วยจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน และบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการชุมชนให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนมีบทบาทที่สำคัญคือ เป็นตัวแทนในการดำเนินงานร่วมกับเทศบาล การสำรวจข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ภายในชุมชนที่

เกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การบริการพื้นฐาน เพื่อนำปัญหาความต้องการ ไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาร่วมกับเทศบาล (ระเทียบเทศบาลเมือง กาศสินธุ์ว่าด้วยจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน และบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2551)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่ และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาล โดยใช้วิธีหลักการบริหาร บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เน้นการทำงานด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และสามารถตรวจสอบการทำงานได้ แต่ เนื่องจากเมืองกาฬสินธุ์เป็นเมืองที่กำลังมีการขยายตัวของเมืองในทุก ๆ ด้าน เช่นด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา ด้านที่อยู่อาศัยมีการขยายเขตเมืองใหม่หลายจุด สถานที่ ราชการ สถาบันการศึกษา มีการขยายออรอบตัวเมือง ประกอบกับเป็นเมืองที่มีถนนสาย ยุทธศาสตร์ทางการค้าผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ เช่น ลาว จีน จึงทำให้เมือง กาศสินธุ์เกิดการขยายตัวและทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ การบริการไม่ทั่วถึง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จึงได้จัดตั้ง พัฒนา และปรับปรุงชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้มีการ รวมตัวกันและให้มีส่วนร่วม มีบทบาทในการป้องกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ลดภาระในการปฏิบัติงานของเทศบาล โดยเฉพาะคำนึงถึงการ มีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โดยมุ่งใช้หลักวิชาการ เป็นเกณฑ์ในการกำหนดทิศทางหรือแนวทางในการดำเนินงาน ให้สามารถบรรลุหรือ ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการจัดทำแผนพัฒนาที่ ผ่านมาก็มีปัญหาสำคัญ กล่าวคือ ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนา เท่าที่ควร ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คณะกรรมการชุมชนบางส่วน ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนของชุมชน เมื่อเข้าร่วมประชุม กับเทศบาลแล้ว มิได้นำเรื่องที่รับทราบจากการประชุมแจ้งให้คณะกรรมการชุมชนทราบ ทำ ให้บางปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งในบางครั้งยังขาดการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา หรือ ความต้องการ ส่งผลให้การพัฒนาไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์. 2551 : 4)

จะเห็นได้ว่า การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนั้น มีปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง ใน ฐานะที่ผู้ศึกษาซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ซึ่งได้มีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และได้มีโอกาสทำงานร่วมกับ

คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เห็นปัญหาต่าง ๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลหลายประการ อาทิ ความไม่ชัดเจนในการดำเนินการจัดทำแผน แผนงานหรือโครงการ ไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนที่แท้จริง มีการเปลี่ยนแปลงแผนงานอยู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ซึ่งหากได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชน ประชาชนในชุมชน ย่อมทำให้การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผลจากการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนได้เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตน รวมถึงการส่งผลต่อความร่วมมือ ความสามัคคีของคนในชุมชนในการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำถามการศึกษา

1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับใด
2. คณะกรรมการชุมชนที่มีอาชีพ ระดับการศึกษา และเขตเลือกตั้งแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาแตกต่างกันหรือไม่
3. ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตาม อาชีพ ระดับการศึกษา และเขตเลือกตั้งที่แตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

สมมติฐานของการศึกษา

1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง
2. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตาม อาชีพ ระดับการศึกษา และเขตเลือกตั้ง มีความแตกต่างกัน

ขอบเขตของการศึกษา

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร (Population) ได้แก่ คณะกรรมการชุมชนจาก 36 ชุมชนๆ ละ 10 คน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 360 คน (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ . 2551 : 6) เป็นประชากรในการศึกษา

1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ใช้วิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรของ ทาโรยามานะ (Taro Yamane, 1973 : 727) จำนวน 189 คน แต่เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนมีชุมชนละ 10 คนเท่ากัน ผู้ศึกษาจึงกำหนดให้กลุ่มตัวอย่างชุมชนละเท่าๆ กัน คือ 6 คนต่อชุมชน ผู้ศึกษาจึงปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 216 คน

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ของการศึกษา

พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาคือ ชุมชนย่อยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 36 ชุมชน

3. ระยะเวลา ระยะเวลาที่ทำการศึกษาระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2552

4. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่ คณะกรรมการชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำแนกตาม

4.1.1 อาชีพ

4.1.2 ระดับการศึกษา

4.1.3 เขตเลือกตั้ง

4.2 ตัวแปรตาม (Independent variable) ได้แก่ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (โคเฮน และอัปฮอฟ (John M. Cohen and Norman T. Uphoff. 1980 : 219)

- 4.2.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- 4.2.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหรือดำเนินการ
- 4.2.3 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
- 4.2.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

นิยามศัพท์เฉพาะ

จากการศึกษาเอกสารต่างๆและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษากำหนดนิยามศัพท์ ที่ใช้ใน งานศึกษา ดังนี้

เทศบาล หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และหมายถึง เทศบาล เมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ชุมชน หมายถึง ชุมชนในเขตเทศบาลที่มีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกันมีลักษณะเป็นคุ่ม หรืออยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยแบ่งตามสภาพพื้นที่ หรือแนวดถนน หรืออาคารเรือนแถวตาม ความเหมาะสม การจัดตั้งชุมชนให้จัดทำประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และหมายถึงชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 36 ชุมชน

คณะกรรมการชุมชน หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนใน ชุมชน เพื่อเป็นกรรมการชุมชน และได้รับการประกาศแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรีเมือง กาฬสินธุ์ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประสานงาน เสนอความคิดเห็น ปัญหา ตลอดจนการบริหารงานภายในชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชุมชน

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ หมายถึง กระบวนการที่คณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าไปมีส่วน ร่วมดำเนินการหรือเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ใน 4 ด้าน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ หรือดำเนินการ 3) มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หมายถึง การที่ คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็นใน การเสนอปัญหาและความต้องการ ร่วมจัดลำดับความสำคัญหรือเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา

ของชุมชน ร่วมวางแผนกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสนอในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหรือดำเนินการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หมายถึง การที่คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีส่วนร่วมในการทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและประสานความร่วมมือของประชาชนกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง และร่วมตรวจสอบการดำเนินงานตามกรอบของแผนพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย

การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หมายถึง การที่คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หมายถึง การที่คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีโอกาสเข้าร่วมในการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จของแผนงาน โครงการต่างๆ ด้านความคุ้มค่าของงบประมาณ และร่วมประเมินความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์ของชุมชน

แผนพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

แผนพัฒนาเทศบาลสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

ระดับการมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยแยกออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

อาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้ง หมายถึง คณะกรรมการชุมชนที่มีรายชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน และอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเลือกตั้งนั้นๆ

เขตเลือกตั้ง หมายถึง เขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 3 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ 1) เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 12 ชุมชน 2) เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 12 ชุมชน 3) เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 12 ชุมชน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ข้อสนเทศที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะนำไปเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY